

การดำเนินการหรือกิจกรรมเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ปีงบประมาณ 2563

1. พิธีประกาศเจตนารมณ์ และพิธีมอบโล่เกียรติคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข



นพ. กิตตินันท์ อนุธรรมณี ผู้อำนวยการสถาบัน และเจ้าหน้าที่ สรพ. เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริต และพิธีมอบโล่เกียรติคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณอาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2. โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563



นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้จัดงานประชุมสัมมนาและพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมसानใจ 1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และภายในงานยังได้มีการบรรยายในหัวข้อ “การปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม” โดยนายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โดย นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี กล่าวนำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านประกาศเจตนารมณ์ดังนี้ “สรุป. มุ่งเน้นการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ให้เกิดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและไว้วางใจได้ด้วยมาตรฐาน HA ซึ่งในการดำเนินงานที่ผ่านมา สถาบันได้ยึดแนวปฏิบัติองค์กรธรรมาภิบาลตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดีมาโดยตลอด และยังคงยึดแนวปฏิบัติองค์กรธรรมาภิบาลในการขับเคลื่อนงานต่อไป”

จากนั้นทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ว่า จะซื่อตรง จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดและปฏิบัติงานในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ทำประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน



นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ให้แง่คิดสำคัญจากการบรรยาย ดังนี้ แต่เดิมเจ้าหน้าที่รัฐมักมีความคิดที่ว่าทรัพย์สินรัฐก็เหมือนของตนจึงเกิดการเอื้อประโยชน์แก่ตนและพวกพ้องผ่านการกระทำที่ไม่เหมาะสมทั้งที่รู้ว่าผิดและบางส่วนที่ไม่รู้ว่าการกระทำของตนเป็นสิ่งผิด วิทยากรได้เน้นย้ำว่าปัจจุบันเป็นยุคที่เปลี่ยนผ่านมาจาก analog สู่ digital เป็นยุคที่เจ้าหน้าที่จะต้องมีความคิดที่สามารถแยกแยะการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ส่วนรวมหรือส่วนตนได้ โดยให้ตัวอย่างของการกระทำที่ไม่เหมาะสมและมีความผิดทางกฎหมาย เช่น การนำอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตน การรับสินบน การเผยแพร่ความลับทางราชการเพื่อเอื้อเพื่อประโยชน์แก่พวกพ้อง โดยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ร่วมกันตอบคำถามผ่านเกมออนไลน์และสำรวจจำนวนผู้ตอบคำถามถูกต้องรวมไปถึงอธิบายข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ไม่เหมาะสม ทำให้หลังจบการบรรยายเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจและความตระหนักมากขึ้น
